

NAPLAN แบบใช้กระดาษ – ข้อมูลสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ดูแล

NAPLAN
NATIONAL ASSESSMENT PROGRAM
Literacy and Numeracy

2021

ลูกของคุณจะทำการทดสอบ NAPLAN แบบใช้กระดาษ

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลาง (Federal) รัฐบาลรัฐ และดินแดนเห็นพ้องกันว่า โรงเรียนทุกแห่งจะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน การทดสอบ NAPLAN แบบใช้กระดาษในปัจจุบันไปเป็น NAPLAN แบบออนไลน์ เพื่อให้การประเมินผลที่ดีและแม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น

ผู้มีอำนาจฝ่ายการศึกษาของรัฐและดินแดนจะเป็นผู้กำหนดว่า โรงเรียนของพวกเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบออนไลน์เมื่อไร ตามแผนงานในปัจจุบัน โรงเรียนทุกแห่งจะปรับเปลี่ยนไปเป็น NAPLAN แบบออนไลน์ ภายในปี 2022

ทำไมนักเรียนต้องทำการทดสอบ NAPLAN?

โครงการประเมินผลระดับชาติด้านการรู้หนังสือและการคำนวณ (National Assessment Program – Literacy and Numeracy - NAPLAN) ประเมินทักษะการรู้หนังสือและการคำนวณ ซึ่งมีความ จำเป็นต่อเด็กทุกคนในการพัฒนาผ่านการเรียนในโรงเรียนและการใช้ชีวิต

นักเรียนในชั้นปี 3, 5, 7 และ 9 มีส่วนร่วมในการทดสอบ NAPLAN ประจำปีในวิชาการอ่าน การเขียน การใช้ภาษา (ไม่ว่าจะเป็นการสะกด ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน) รวมถึง วิชาการคำนวณด้วย

การประเมินผลนี้ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนเข้าใจว่า นักเรียนแต่ละคนเรียนได้ผลดีเพียงใดในช่วงเวลาของการทดสอบ ซึ่ง NAPLAN เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลและรายงาน ผลของโรงเรียนเท่านั้น จึงไม่ได้นำมาทดแทนการประเมินผลด้านการเรียนของนักเรียนที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามปกติของครูผู้สอน

NAPLAN ยังช่วยให้ข้อมูลแก่โรงเรียน หน่วยงานด้านการศึกษา และรัฐบาลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่ว่า เยาวชนชาวออสเตรเลียประสบความสำเร็จด้านผลการเรียนในวิชา การรู้หนังสือและการคำนวณหรือไม่

NAPLAN ประเมินผลอะไรบ้าง?

NAPLAN ประเมินทักษะวิชาการรู้หนังสือและการคำนวณที่นักเรียน ได้เรียนผ่านมาตรฐานหลักสูตรปกติของพวกเขา หน่วยงานด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนา สื่อการทดสอบที่ใช้กับ NAPLAN นี้

นักเรียนได้รับการประเมินผลตามเนื้อหาหลักสูตรการรู้หนังสือและ การคำนวณที่เหมือนกัน ไม่ว่าพวกเขาจะทำการทดสอบทางออนไลน์ หรือแบบใช้กระดาษ ผลที่ได้จากการสอบทั้งสองรูปแบบนี้จะได้รับการรายงานสัดส่วนคะแนนการประเมินผลตาม NAPLAN ที่เหมือนกัน

ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุน ลูกของฉัน?

หากพิจารณาแล้ว NAPLAN ไม่ใช่การทดสอบที่สามารถศึกษาได้ และนักเรียนก็ไม่ได้รับการคาดหวังให้ทำเช่นนั้นด้วย

คุณสามารถสนับสนุนลูกของคุณด้วยการให้ความมั่นใจแก่พวกเขาว่า NAPLAN เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตรในโรงเรียน และช่วยเตือน พวกเขาในวันสอบให้ทำดีที่สุดก็พอ

ACARA ไม่แนะนำให้มีการเตรียมตัวมากเกินไปสำหรับการทดสอบ NAPLAN หรือไปใช้บริการติวหนังสือโดยครูสอนพิเศษ

ครูจะให้ความแน่ใจว่านักเรียนมีความคุ้นเคยกับประเภทของคำถาม ในการทดสอบนี้ และจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำที่เหมาะสม

โปรดดูตัวอย่างคำถาม NAPLAN ได้ที่เว็บไซต์ nap.edu.au/naplan

การมีส่วนร่วมใน NAPLAN

นักเรียนทุกคนในชั้นปี 3, 5, 7 และ 9 จะต้องเข้าร่วมการประเมินผล NAPLAN ประจำปี นักเรียนที่มีความทุพพลภาพอาจมีสิทธิ์ได้รับการปรับสภาพเพื่อทำการทดสอบที่สะท้อนถึงการสนับสนุนที่นักเรียน จะได้รับจากการประเมินผลในห้องเรียนตามปกติ คุณครูหรือเรื่อง การปรับสภาพใด ๆ สำหรับลูกของคุณกับครูผู้สอน

นักเรียนที่มีความทุพพลภาพในระดับความรุนแรง ซึ่งจำกัดความสามารถของพวกเขาในการทดสอบประเมินผลนี้ หรือนักเรียนที่ เพิ่งมาถึงออสเตรเลียไม่นานและมีภูมิหลังที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ อาจได้รับการยกเว้นอย่างเป็นทางการ

อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนและหน่วยงานรับผิดชอบการควบคุม การทดสอบในห้องของคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อกำหนดพิเศษหรือกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับการยกเว้น อย่างเป็นทางการ

จะเกิดอะไรขึ้น หากลูกฉันขาดเรียนในวันที่มี NAPLAN?

หากเป็นไปได้ ทางโรงเรียนอาจจัดให้นักเรียนคนที่ขาดเรียนในเวลาที่มีการสอบ ให้ไปสอบทดแทนให้แล้วเสร็จในเวลาอื่นระหว่างสัปดาห์ของการทดสอบ

จะมีการรายงานการประเมินผลของลูกฉันอย่างไร?

การประเมินผลของนักเรียนแต่ละคนจะมีแสดงไว้ในสัดส่วนคะแนนที่นักเรียนทำได้ในระดับชาติ ผลที่ได้รับตามมาตรฐานขั้นต่ำระดับชาติ บ่งชี้ว่า นักเรียนได้บรรลุผลทักษะด้านการรู้หนังสือและทักษะการคำนวณที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมชั้นเรียนตามระดับชั้นปีนั้น ๆ

โรงเรียนของลูกคุณจะทำรายงาน NAPLAN ให้นักเรียนเป็นรายบุคคลภายหลังของปีนี้ หากคุณไม่ได้รับรายงาน คุณควรติดต่อกับโรงเรียนของลูกคุณ

ตารางเวลาการสอบ NAPLAN

ช่วงระยะเวลาที่จัดให้มีการประเมินผลการทดสอบ NAPLAN เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม และจะสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2021

ข้อกำหนดของตารางสอบแบบใช้กระดาษ มีรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้

การทดสอบแบบใช้กระดาษ	วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม	วันพุธที่ 12 พฤษภาคม	วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม
การใช้ภาษา การทดสอบนี้จะประเมินผลด้านการสะกด ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน	ชั้นปี 3: 45 นาที ชั้นปี 5: 45 นาที ชั้นปี 7: 45 นาที ชั้นปี 9: 45 นาที		
การเขียน นักเรียนจะได้รับโจทย์ เป็น 'แรงบันดาลใจด้านการเขียน' (บางครั้งเรียกว่า 'การบอกบท' ซึ่งเป็นความคิดหรือหัวข้อ) และนักเรียนจะต้องเขียนคำตอบในรูปแบบเฉพาะตัว (การเขียนในเชิงบรรยายหรือเชิงโน้มน้าวใจ)	ชั้นปี 3: 40 นาที ชั้นปี 5: 40 นาที ชั้นปี 7: 40 นาที ชั้นปี 9: 40 นาที		
การอ่าน นักเรียนจะอ่านข้อมูล บทความในเชิงจินตนาการและเชิงโน้มน้าวใจหลายชิ้น และตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง		ชั้นปี 3: 45 นาที ชั้นปี 5: 50 นาที ชั้นปี 7: 65 นาที ชั้นปี 9: 65 นาที	
การคำนวณ การทดสอบนี้จะประเมินผลด้านการคำนวณตัวเลข และพีชคณิต วิชามาตรกรวัดตวงและเรขาคณิต และวิชาสถิติและความน่าจะเป็น			ชั้นปี 3: 45 นาที ชั้นปี 5: 50 นาที ชั้นปี 7: 65 นาที ชั้นปี 9: 65 นาที

มีการนำผลจากการทดสอบ NAPLAN ไปใช้อย่างไร?

- นักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองอาจนำผลสอบของนักเรียนไปปรึกษาเรื่องความก้าวหน้าด้านการเรียนกับครูผู้สอน
- ครูผู้สอนจะนำผลสอบไประบุตัวนักเรียนที่จะได้รับประโยชน์จากความท้าทายที่มากขึ้นหรือให้การสนับสนุนพิเศษเพิ่มเติมแก่นักเรียน
- โรงเรียนจะนำผลสอบไประบุจุดแข็งและปัจจัยที่จะปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ดีขึ้น และเพื่อนำไปตั้งเป้าหมายในการสอนวิชาการรู้หนังสือและการคำนวณ
- ระบบโรงเรียนจะใช้ผลสอบเพื่อนำไปทบทวนหลักสูตรและเสนอการสนับสนุนที่จะมีให้กับโรงเรียน
- ผู้คนในชุมชนสามารถดูผลสอบ NAPLAN เฉลี่ยของโรงเรียนได้ที่ myschool.edu.au

ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใด?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NAPLAN

- ติดต่อโรงเรียนของลูกคุณ
- ติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบการควบคุมการทดสอบในท้องที่ของคุณที่ nap.edu.au/TAA
- ไปที่เว็บไซต์ nap.edu.au

เรียนรู้เพิ่มเติมถึงวิธีที่ ACARA จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการทดสอบ NAPLAN ไปที่ nap.edu.au/naplan/privacy